

Tờ thông tin ORG07




Kiểm tra Làm việc với Trẻ em

Lĩnh vực thể dục và chăm sóc sức khỏe

Vietnamese | Tiếng Việt

Dưới đây là danh sách các loại [công việc liên quan đến trẻ em](#) có thể áp dụng cho lĩnh vực thể dục và chăm sóc sức khỏe, trong đó một người có vai trò liên quan hoặc có khả năng liên quan đến việc **tiếp xúc với trẻ em** như một phần của **nhệm vụ thông thường** của họ.

Bảng này chỉ là hướng dẫn và không nhằm mục đích đầy đủ. Nó không bao gồm tất cả các trường hợp hoặc thay đổi và các ví dụ được cung cấp cũng có thể được [miễn trừ](#).

Các danh mục có thể bao gồm:	Các vai trò có thể bao gồm:
 <p>4. Dịch vụ huấn luyện hoặc dạy kèm riêng dưới bất kỳ hình thức nào</p>	<ul style="list-style-type: none">huấn luyện viên cá nhân cung cấp các buổi học cá nhân cho trẻ emhuấn luyện viên thể dục nhóm điều hành các lớp học chủ yếu dành cho trẻ em
 <p>14. Dịch vụ giữ trẻ hoặc chăm sóc trẻ em</p>	<ul style="list-style-type: none">nhân viên nhà trẻ và chăm sóc trẻ em
 <p>18: Dịch vụ giải trí hoặc tiệc tùng cho trẻ em</p>	<ul style="list-style-type: none">nhân viên chương trình kỳ nghỉ hè

Chúng tôi cung cấp các lớp thể dục nhóm cho các thành viên của chúng tôi, cả người lớn và trẻ em đều tham gia. Chúng tôi có nên yêu cầu tất cả những người hướng dẫn của mình đăng ký Kiểm tra Làm việc với Trẻ em không?

Không. Lớp học được quảng cáo không dành riêng cho trẻ em. Người hướng dẫn sẽ chỉ yêu cầu Kiểm tra Làm việc với Trẻ em (WWC) nếu họ tạo điều kiện cho một lớp học chủ yếu dành cho trẻ em (tức là lớp đấm bốc dành cho thanh thiếu niên) hoặc tham gia đào tạo cá nhân trực tiếp cho trẻ.

Người hướng dẫn tổ chức các lớp thể dục nhóm mà cả người lớn và trẻ em đều tham gia sẽ không đủ điều kiện để đăng ký vì không có danh mục công việc nào liên quan đến trẻ em phù hợp với vai trò của họ. Chỉ những người làm công việc liên quan đến trẻ em mới nên đăng ký Kiểm tra WWC.

Chúng tôi đã giảm tư cách thành viên xuống còn 16 tuổi trở lên, liệu chúng tôi có thể yêu cầu tất cả những người hướng dẫn của mình kiểm tra Làm việc với Trẻ em không?

Không. Chỉ những nhân viên/ **tình nguyện viên** tham gia vào công việc liên quan đến trẻ em mới có thể nhận được Kiểm tra WWC.

Người sử dụng lao động đang tuân thủ luật pháp bằng cách đảm bảo chỉ những người đáp ứng định nghĩa về công việc liên quan đến trẻ em mới nộp đơn xin Kiểm tra WWC.

Trụ sở chính của chúng tôi đặt tại liên bang và yêu cầu tất cả nhân viên của chúng tôi có WWC, điều này có đúng không?

Mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ có luật WWC riêng và ở WA, chỉ những nhân viên/ **tình nguyện viên** tham gia vào công việc liên quan đến trẻ em mới có thể nhận được Kiểm tra WWC.

Các cá nhân và tổ chức phải tuân thủ luật pháp có liên quan tại tiểu bang hoặc lãnh thổ của họ; Điều này phải được phản ánh trong mọi chính sách tổng thể của tổ chức.

Định nghĩa của các thuật ngữ **in đậm** có thể xem trong bảng thuật ngữ Kiểm tra Làm việc với Trẻ em tại www.workingwithchildren.wa.gov.au